

Kiến Xương

Nỗ lực để có mùa tuyển quân thắng lợi

Thời gian qua, huyện Kiến Xương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm trong tuổi trẻ, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, viết tiếp truyền thống "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" của quê hương.



Các đồng chí lãnh đạo huyện Kiến Xương kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Ông Lại Đức Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh cho biết: Trong nhiều năm trở lại đây, năm nào Vũ Ninh cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao quân. Năm nay, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm triển khai toàn diện công tác tuyển quân, thực hiện bước nào chắc bước đó. Xã đã chú trọng tuyển truyền qua hệ thống truyền thanh, lồng ghép nội dung tuyển quân trong sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Nội dung tuyển truyền trọng tâm là giới thiệu Luật Nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, truyền thống của địa phương. Kết quả, đến nay Vũ Ninh đã có đủ 21 thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ theo đúng quân số được giao.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện cho biết: Kiến Xương triển khai công tác tuyển quân năm 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ thường xuyên đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương; số lượng công dân trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nhiều. Trong khi đó, nhận thức về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong một bộ phận nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS còn hạn chế. Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng NVQS huyện Kiến Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và gọi công dân nhập ngũ, xác định đây là một trong

những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Hội đồng NVQS huyện chủ động tổ chức thực hiện, giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, triển khai cho hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện bảo đảm quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng như chỉ đạo các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện phối hợp với cơ quan quân sự tích cực trong việc đôn đốc, vận động công nhân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tham gia khám tuyển NVQS. Huyện thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên về các xã, thị trấn theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, giúp các địa phương thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả, đúng luật. Cấp ủy các xã, thị

trấn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện giải quyết kịp thời mọi vướng mắc phát sinh. Các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tập trung vào những xã khó khăn. Tổ chức gặp gia đình và công dân trong độ tuổi nhập ngũ để động viên, tuyên truyền... Thành lập các tổ công tác về 33 xã, thị trấn phối hợp với các tổ công tác tại cơ sở đến các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn và từng gia đình khảo sát, nắm nguồn và trực tiếp tuyên truyền, vận động đồng viên gia đình gọi công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ luôn được các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; thường xuyên nắm và phân loại chính xác các trường hợp, bằng nhiều biện pháp tìm gọi công dân đi làm ăn xa về thực hiện sơ tuyển, khám tuyển. Toàn huyện đã đăng ký, quản lý được 3.836 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó có 839 công dân thuộc diện miễn và tạm hoãn gọi nhập ngũ, 2.997 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe. Ban CHQS các cấp phối hợp với ngành y tế triển khai, tổ chức thực hiện công tác sơ, khám tuyển sức khỏe NVQS theo quy định. Quá trình khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm trung thực, khách quan, hạn chế những thiếu sót trong khám tuyển. Với những nỗ lực đó, đến nay 325 công dân thực hiện nghĩa vụ công an theo chỉ tiêu trên giao của Kiến Xương đều có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, Kiến Xương sẽ tiếp tục hoàn thành các bước tiếp theo, phấn đấu bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022 đạt chất lượng cao.

THU THỦY

Nhà đại đoàn kết giúp hộ nghèo "an cư, lạc nghiệp"

Để giúp hộ nghèo "an cư, lạc nghiệp", năm 2021 Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng đã huy động các nguồn lực xã hội hóa và trích quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 11 ngôi nhà đại đoàn kết. Đến nay, tất cả nhà đại đoàn kết đã được khánh thành, các hộ nghèo được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình.

Gia đình chị Hoàng Thị Thủy, thôn Kim Ngọc 1, xã Liên Giang thuộc diện hộ nghèo, chồng mất, bản thân chị Thủy thường xuyên ốm yếu, thu nhập chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng khoán. Nhiều năm phải ở trong ngôi nhà nhỏ xuống cấp song không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Thấy hiểu hoàn cảnh của gia đình chị, Ủy ban MTTQ xã Liên Giang đã đề nghị Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho chị. Từ quỹ "Vì người nghèo", Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình chị Thủy xây dựng ngôi nhà mới.

Khó có thể diễn tả được niềm vui của gia đình anh Vũ Văn Định, thôn Hoàng Nông, xã Liên Giang khi ngôi nhà mới vừa được hoàn thiện. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà còn thơm mùi vôi vữa, anh Định cho biết: Bao năm qua gia đình tôi sống trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, chật hẹp.

Được các cấp, các ngành quan tâm, giúp đỡ làm nhà, mẹ con tôi rất cảm ơn. Mong mỗi bấy lâu có nơi thờ tự cho chồng giờ đã thành hiện thực, mùa mưa bão không phải nơm nớp lo lắng, không phải đi trú nhờ nhà hàng xóm như những năm trước nữa. Có nhà mới, tôi yên tâm phát triển kinh tế, nuôi con ăn học.

Cùng chung niềm vui với mẹ con chị Thủy là bà Nguyễn Thị Lơ, thôn Kim Ngọc 3, xã Liên Giang, thuộc diện hộ nghèo, ở nhà tạm xuống cấp. Năm nay bà Lơ cũng được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết. Bà phấn khởi cho biết: Nếu Ủy ban MTTQ huyện và người thân không hỗ trợ kinh phí, bà con lối xóm, các đoàn thể trong thôn không giúp hàng chục ngày công phá dỡ nhà cũ, đào móng nhà mới, vận chuyển vật liệu tôi không thể dựng lên nếp nhà ấm cúng, khang trang cho riêng mình.

Cho riêng mình. Vợ đi làm ăn xa, tôi ốm đau đi lại khó khăn, không thể tự kiếm sống. Số tiền hỗ trợ của MTTQ các cấp, của người thân đã giúp gia đình tôi có ngôi nhà vững chãi, khang trang. Tôi cũng mong muốn nhiều hộ nghèo như tôi được hỗ trợ làm nhà ở.

Để hỗ trợ đúng đối tượng, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng đã chỉ đạo ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đánh giá đúng thực trạng, phân loại các hộ cần hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Trên cơ sở đó, tổ chức họp dân ở các khu dân cư có hộ cần hỗ trợ nhà ở bình xét, chọn hộ ưu tiên. Nhờ vậy, chủ trương xây dựng nhà đại đoàn kết được nhân dân đồng tình hưởng ứng rất cao, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đều yên tâm hỗ trợ tiền của, công sức giúp đỡ họ cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ cùng nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban MTTQ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức rà soát, tổng hợp, đề nghị tiếp tục sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

HIẾU NGHĨA



Mẹ con chị Hoàng Thị Thủy, thôn Kim Ngọc 1, xã Liên Giang (Đông Hưng) phấn khởi được ở trong ngôi nhà mới.

An toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi đi lễ chùa đầu năm

Lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt. Văn phong tục đó nhưng trong năm mới Nhâm Dần 2022, người dân đi lễ chùa trong một trạng thái bình thường mới. Đeo khẩu trang, khai báo y tế... là việc mỗi người đến lễ chùa đều chấp hành nghiêm, họ không chỉ cầu tài, cầu lộc mà còn mong ước sức khỏe và đẩy lùi được dịch bệnh.

Đến chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) vào sáng mùng 5 tết, chị Nguyễn Tuyết Mai, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) chia sẻ: Năm nào tôi cũng cùng gia đình đi lễ chùa. Năm nay do dịch Covid-19 nên chỉ có vợ

chồng tôi đi lễ, thời gian cũng ngắn gọn hơn. Năm qua là một năm khó khăn đối với gia đình tôi nên năm mới, tôi cầu mong bình an, nhiều may mắn, nhất là mong cho dịch Covid-19 sớm qua đi để cuộc sống được bình yên trở lại.

Bà Lê Thị Hào (phường Đé Thâm, thành phố Thái Bình) cho biết: Đầu xuân năm mới, các thành viên trong gia đình tôi thường cùng nhau đi lễ chùa để cầu bình an, sức khỏe, cũng là dịp để được ngắm vẻ đẹp thanh tịnh của đền, chùa trong

những ngày đầu năm mới. Năm nay do dịch bệnh nên gia đình tôi không cùng nhau văn cảnh chùa đầu năm nhưng trải qua một năm dịch bệnh tôi cảm thấy thực sự may mắn khi mọi người trong gia đình vẫn bình an.

Chị Nguyễn Thị Thơm, thôn Dũng Nghĩa (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) là 1 trong 16 nhân viên y tế tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch tại chùa Keo cho biết: Mỗi ngày chúng tôi bố trí từ 2 - 6 người trực tại cổng ra, vào chùa để nhắc nhở người dân khai báo y tế, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tết, số lượng du khách đi lễ không đông như những năm trước, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. 100% du khách đều đeo khẩu trang. Đối với những du khách không có điện thoại thông minh để khai báo y tế bằng quét mã QR, chúng tôi yêu cầu du khách khai báo bằng giấy tại điểm kiểm soát của chùa. Ông Nguyễn Thành Vinh, xã Việt Hùng (Vũ Thư) cho biết: Trước khi vào khu vực chính của chùa Keo, tôi được nhân viên y tế hướng dẫn cách khai báo y tế bằng quét mã QR rất nhanh và tiện lợi. Sau đó, tôi đo thân nhiệt và sát khuẩn tay bằng máy tự động. Vì thế ở khu vực khai báo y tế không xảy ra tình trạng tắc nghẽn, chen lấn. Tại các khu vực trong chùa đều có biển hiệu nhắc nhở người



Người dân khai báo y tế khi đi lễ tại chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư).

dân đeo khẩu trang, thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Nhìn chung, công tác phòng, chống dịch được bảo đảm, giữ an toàn cho du khách thập phương khi đi lễ chùa.

Xuân Nhâm Dần là mùa xuân thứ hai dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong dịp lễ hội xuân năm nay, các điểm di tích, đền, chùa trong tỉnh chỉ mở cửa đón du khách, không tổ chức lễ hội. Theo ghi nhận tại một số đền, chùa như: đền Trần, đền Tiên La (Hưng Hà); đền Đống Bằng (Quỳnh Phụ); đền Quan (thành phố Thái Bình); chùa Am Vô (Đông Hưng)... đều được trang hoàng rực rỡ đón du khách thập phương về văn cảnh. Nhiều đền, chùa đặt các biển hướng dẫn và thường xuyên tuyên truyền các nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc đi lễ chùa, tuyên truyền những điều tốt đẹp trong đạo Phật khuyến răn con người sống nhân ái, hướng thiện. Đây là những việc làm thiết thực tại các di tích, đền, chùa góp phần đưa các hoạt động lễ chùa đưa sự trở thành một hoạt động văn hóa tâm linh của người Việt. Bên cạnh đó, để du khách thập phương đi lễ được an toàn, thuận tiện và xây dựng nét văn hóa khi đến đền, chùa, ban quản lý di tích tại các địa phương đã tổ chức sắp xếp khu vực để xe, có biển hướng dẫn từng khu vực phục vụ, bố trí các điểm hóa vàng mã hợp lý. Đặc biệt, tình trạng người ăn xin trước cổng đền, chùa gần như không còn, từ đó tạo hình ảnh đẹp trong những ngày đầu xuân.

DẶNG ANH

Infographic titled 'PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022'. It lists 5K measures: Rà soát, đánh giá cấp độ dịch theo quy định; Tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng; Hoàn thành tiêm vắc xin liều cơ bản; Rà soát, tổ chức tiêm vét; Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; Đánh giá tình hình dịch và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để mùa trở lại; Có kế hoạch cụ thể và hướng dẫn các biện pháp ứng phó; Đẩy nhanh đàm phán, công nhận hộ chiếu vắc xin; Thúc đẩy hợp tác phát triển vắc xin, thuốc điều trị; Hướng tới triển khai ngoại giao y tế; Giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh. It also includes a list of 10 additional measures for safety and health.